

ข่าวเลขที่ 19

28 ตุลาคม 2565

กรมการค้าภายในแจ้งกรณีข่าวราคาผักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นปรับตัวสูงขึ้น

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบสถานการณ์ผักสดในตลาดสด กรณีที่มีการนำเสนอข่าว “น้ำท่วมเริ่มลดแต่ผักสดในตลาดที่ขอนแก่นราคาขึ้นพรวด คาดผักจะแพงต่อเนื่องอย่างน้อยอีก 3 เดือน” นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและกรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์ผักในตลาดทั้งระดับค้าส่ง และค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง พบว่า ราคาผักที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลกินเจ ต่อเนื่องเทศกาลออกพรรษาและเข้าสู่งานบุญกฐิน ทำให้ในพื้นที่ที่มีความต้องการผักมากต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตผักได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ส่งผลให้ผักสดมีราคาสูงขึ้น โดยในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สถานการณ์ผักสดมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากพ้นช่วงเทศกาล ความต้องการผักกลับสู่ภาวะปกติ และจากการลงพื้นที่สำรวจราคาตลาดศรีเมืองทอง ราคาผักมีแนวโน้มลดลง เช่น ผักใบแมงลัก 10 บาท/กก. หน่อไม้ฝรั่ง 10 บาท/กก. ผักกาดขาว 30 บาท/กก. ผักบุ้งจีน 50 บาท/กก. ผักคะน้า 25 บาท/กก. กะหล่ำปลี 20 บาท/กก. มะเขือเปราะ 30 บาท/กก. พริกแดง 80 บาท/กก. ต้นหอม 150-160 บาท/กก. โดยผู้ค้าผักยังสามารถหาผักสดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัดป้อนเข้าตลาดได้ ปริมาณผักยังมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับแหล่งปลูกผักของ จ.ขอนแก่น แหล่งใหญ่อยู่ที่ อำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอน้ำพองซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แต่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรสามารถกลับมาเตรียมแปลงปลูกผักใหม่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์และสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกร คาดว่าผลผลิตในพื้นที่จะออกสู่ตลาดในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพื้นที่ให้กับเกษตรกรรายย่อยนำสินค้าผักสดมาจำหน่ายในตลาด Moc ขายถูก ทุกวันศุกร์ภายในบริเวณสำนักงานฯ และจุดจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน lot 20 วงด 2 (1-30 พ.ย.65) ทุกวัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อผักสดจากเกษตรกรรายย่อยโดยตรง

กรมการค้าภายในได้ดำเนินการเชื่อมโยงผักไปจำหน่ายในจุดจำหน่ายทั่วประเทศ จัดส่งผักเข้าไปเสริมในจังหวัดที่มีปริมาณสินค้าน้อย รวมทั้งให้เพิ่มผักสดจำหน่ายผ่านรถ Mobile พาณิชย์ด้วย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผัก โดยเชื่อมโยงสินค้าผักสดจากตลาดกลางสินค้าเกษตร (ตลาดไท สี่มุมเมือง ศรีเมือง) นำไปจำหน่ายปลีกในราคาขายส่ง ในจุดจำหน่ายโมบายเขตกทม. 100 จุด และให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีปัญหาปริมาณผักลดลง และราคาขยับตัวสูงขึ้น เชื่อมโยงผักเข้าสู่โมบายพาณิชย์ลดราคาเพื่อจำหน่ายผักในจังหวัดต่างๆ

โดยกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะติดตามสถานการณ์ราคาผักอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด